

Số: 413 /BC-UBND

Cẩm Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2024

I. Khái quát tình hình của địa phương

- Xã Cẩm Sơn gồm có 9 thôn với diện tích đất tự nhiên 4824,8 ha.

- Là xã có 100% dân số sống ở nông thôn, ngành nghề sản xuất chủ yếu là nông nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Cẩm Sơn cùng với sự phấn đấu của các Chi bộ, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các đơn vị thôn xóm và toàn thể nhân dân từ xã xuống cơ sở. Tình hình kinh tế - xã hội của xã nhà từng bước ổn định và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống được cải thiện rõ rệt. Tốc độ phát triển kinh tế toàn xã tăng khá nhanh.

Kết quả thực hiện xã phù hợp với trẻ em được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu về trẻ em trong các giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng xã với trẻ em là xây dựng môi trường để mọi trẻ em đều được hưởng các quyền của mình, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và các mối quan hệ xã hội của trẻ em.

- Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác BVCS&GDTE thời gian qua vẫn còn chịu ảnh hưởng tác động của xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, mặt trái của nền kinh tế thị trường như: vấn đề ô nhiễm môi trường; lối sống thực dụng buông thả; tình trạng ly hôn, sống ly thân của các cặp vợ chồng ngày càng tăng đẩy trẻ em ra ngoài xã hội... Mặt khác do điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương còn khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị vui chơi dành cho trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận hộ gia đình nghèo khó, thiếu việc làm, thu nhập thấp, chất lượng cuộc sống không đảm bảo; chưa có sự đầu tư kinh phí để xây dựng mô hình vui chơi lành mạnh tập trung cho trẻ em... Những vấn đề trên đã tác động, ảnh hưởng đến kết quả trong công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em trẻ em.

II. Kết quả thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em

1. Những kết quả nổi bật về thực hiện chỉ tiêu xã, phường phù hợp với trẻ em.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là hệ thống văn bản triển khai, hướng dẫn, đăng ký thực hiện xã, phường phù hợp với trẻ em của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh về việc triển khai hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em. Hàng năm, Đảng ủy đã có nghị quyết chuyên đề, UBND phường xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em theo hướng dẫn của phòng Lao động TB&XH huyện. Chỉ

đạo và phân công các ngành chuyên môn tăng cường công tác tham mưu, theo dõi và quản lý thực hiện tốt chính sách về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thôn tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân những nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm thu hút đông đảo các tổ chức, đơn vị, đoàn thể, nhân dân cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Tạo môi trường bình đẳng, an toàn, lành mạnh, thân thiện, thực hiện quyền trẻ em để trẻ em được phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. Nắm chắc và thực hiện báo cáo thống kê định kỳ các thông tin số liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của huyện tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để có các biện pháp trợ giúp kịp thời. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đảm bảo mọi trẻ em thuộc đối tượng đều được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định. Xây dựng và hoàn thiện các chỉ tiêu về chăm sóc và giáo dục trẻ em trên toàn phường đảm bảo môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Hàng năm, UBND xã chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em nhân dịp nghỉ hè. Vừa qua UBND xã tổ chức đêm hội trăng rằm trên 9 đơn vị thôn trong không khí tươi vui, nhộn nhịp. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rước đèn ông sao và phát phần thưởng, thăm hỏi động viên và tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2023-2024. Tuyên dương khen thưởng những em đạt thành tích cao trong học tập.

Việc chỉ đạo xây dựng điểm mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em và chỉ đạo nhân rộng mô hình đã và đang đi vào hoạt động và được nhân rộng.

Đã có Hội đồng xét duyệt đề nghị công nhận Xã, phường phù hợp với trẻ em cấp xã.

*** Những thuận lợi:**

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, Chính quyền nên Công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em đạt kết quả cao tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

UBND xã đã quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình phúc lợi, sân chơi, nhà văn hóa, trường học... để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy và học, việc phát triển nhân cách, thể chất và trí tuệ cho trẻ.

Tại các trường mầm non, tiểu học đều được đầu tư xây dựng khang trang, có đầy đủ các phòng học, trang thiết bị dạy và học, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho các em học sinh sau giờ học. Từ cơ sở vật chất trường lớp khang trang đã giúp cho các em học sinh trong xã có môi trường học tập tốt, hàng năm tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở bậc tiểu học đạt 100%, trẻ trong độ tuổi mầm non từ 3 tuổi trở lên đến trường đạt 100%, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh hằng năm đạt trên 98%.

UBND Xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em để thu hút sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với trẻ em nghèo, trẻ em

có hoàn cảnh khó khăn. xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, hỗ trợ trẻ em tàn tật, khuyết tật đi khám phục hồi chức năng, chữa bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, xã cũng chỉ đạo các thôn quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, kiện toàn và xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em... nhằm tạo cho mọi trẻ em được vui chơi, học tập trong điều kiện tốt nhất.

*** Những khó khăn:**

Phần lớn số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong hộ nghèo chưa hoặc khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội và phúc lợi xã hội dành cho trẻ em gồm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường và vui chơi giải trí.

Kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và của chính trẻ em chưa đầy đủ, vai trò của cộng đồng và gia đình trong hoạt động bảo vệ trẻ em chưa được coi trọng.

Việc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trong trường học và cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin vẫn còn một số hạn chế trước sự phát triển mạnh mẽ và tác động từ mặt trái của internet, các xuất bản phẩm, băng đĩa đồi trụy ngoài luồng.

Có thể nói, một trong những khó khăn lớn đối với xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em của UBND xã là xây dựng điểm vui chơi tập trung cho trẻ.

III. Định hướng năm tiếp theo

1. Tham mưu cho Đảng ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở các tổ dân phố; trong nhà trường.

2. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và tại các hội nghị về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

3. Phối hợp và tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công tác viên dân số gia đình và trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa bạo lực, xâm hại/lạm dụng trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em....cho các bậc phụ huynh học sinh và các trẻ em trên toàn phường.

4. Phối hợp với các nhà trường tuyên truyền và giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh, giúp các em học sinh có nhận thức đúng, hành xử đúng và có những kỹ năng cơ bản trong việc xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra đối với các em.

5. Thực hiện tốt cơ chế chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em, quan tâm và giải quyết kịp thời các quyền lợi của trẻ đặc biệt là chú trọng đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ,....dễ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6. Thường xuyên theo dõi và báo cáo kịp thời những nội dung, tiêu chí còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ và tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện.

7. Định kỳ hàng quý, năm có báo cáo kết quả tổ chức thực hiện gửi về phòng LĐTBXH huyện Cẩm Xuyên theo quy định.

IV. Kiến Nghị:

- Đề nghị ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2024 và xét khen thưởng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của Quý cấp./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Phòng LĐTB-XH huyện;
- Lưu: VP; VH.

Hoàng Văn Hiệp